

ด่วนที่สุด



ที่ นม ๐๐๑๘.๑/ ๒๘๑๕๙

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ถนนมหาไถย นม ๓๐๐๐๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง กำชับแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายโรงแรมและกฎหมายสถานบริการในช่วงเทศกาลลอยกระทง

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ด้วยประเพณีลอยกระทงในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตรงกับวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งหลายพื้นที่ในภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร จะจัดให้มีกิจกรรมประเพณีและเฉลิมฉลองในห้วงเทศกาลดังกล่าว โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก จะเดินทางไปร่วมประเพณีตามพื้นที่ที่มีการจัดงานซึ่งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว อาทิ โรงแรมและสถานประกอบการต่างๆ ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก ที่อาจเกิดปัญหาอุบัติเหตุและอาชญากรรมตามมาได้

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรมต่อผู้มาใช้บริการโรงแรมและสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาวันลอยกระทงดังกล่าว จึงขอให้แจ้งผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม และผู้ประกอบการสถานบริการในพื้นที่ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ทางหนีไฟ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในโรงแรมและภายในสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ โดยดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้กำชับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ จัดทำบัตรทะเบียนผู้พัก (ร.ร.๓) ให้ตรงตามจริง เพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมและการมั่วสุมภายในพื้นที่โรงแรม

๒. ให้เข้มงวด กวดขันในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ โดยเคร่งครัด

๓. ให้จัดชุดเจ้าหน้าที่ และส่งใช้สมาชิกอาสาสมัครกาดินแดน (อส.) ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวดขันและประชาสัมพันธ์กับผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการสถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการ ทั้งนี้ ให้นำรายงานผลการตรวจพร้อมภาพถ่ายให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ที่ทำการปกครองจังหวัดฯ (กลุ่มงานปกครอง)ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๔๒๔-๔๒๕๒, ๐-๔๔๒๔-๔๒๕๒